

BÁO CÁO

Kết quả giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo Câu lạc bộ Chủ nhà trọ phường Bình Hòa

Ngày 29/11/2023, Đ/c Nguyễn Kim Nhung, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường – chủ trì buổi giám sát kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Câu lạc bộ Chủ nhà trọ phường Bình Hòa.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Câu lạc bộ Chủ nhà trọ phường Bình Hòa và các ý kiến đóng góp của các Đ/c tham gia buổi giám sát, Đ/c Nguyễn Kim Nhung có ý kiến kết luận thông nhất đánh giá kết quả hoạt động và một số đề nghị như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về tổ chức

Thành lập Ban chỉ đạo Câu lạc bộ Chủ nhà trọ phường gồm 15 thành viên do Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban, Trưởng Công an phường và Chủ tịch UBMTTQVN phường làm phó ban. Đã xây dựng và thành lập 29 Ban chủ nhiệm CLB CNT tại 8 khu phố có 29 Chủ nhiệm, 29 Phó chủ nhiệm với 57 thành viên và 1641 hội viên tham gia. Ban chủ nhiệm hàng tháng có họp giao ban cùng Ban điều hành khu phố tại Văn phòng khu phố.

2. Công tác tổ chức thực hiện

2.1. Hoạt động của Ban chỉ đạo phường

Thông qua các cuộc họp giao ban tháng giữ các ngành, đoàn thể và khu phố, các Trưởng Ban điều hành khu phố là thành viên Ban chỉ đạo đã kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của các Câu lạc bộ Chủ nhà trọ (CLB CNT), cơ sở trợ đến Ban chỉ đạo để cùng nhau bàn bạc tháo gỡ, nhận xét đánh giá hoạt động của từng Câu lạc bộ để có cơ sở phân loại cuối năm và đề nghị khen thưởng cuối năm được khách quan trung thực.

2.2 Hoạt động của Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ chủ nhà trọ

Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và Ban điều hành khu phố tổ chức tuyên truyền vận động các chủ cơ sở trợ chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, thông báo

phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để mọi người nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm. Phối hợp Công an phường thực hiện 02 dự án Dữ liệu Quốc gia về dân cư; Cấp, quản lý Căn cước công dân và Đề án 06; mời đăng ký tài khoản Định danh điện tử; công tác nắm hộ, nắm người, nắm đối tượng; xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và Điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn.

Nắm bắt tình hình có liên quan đến ANTT thông qua công tác họp giao ban hàng tháng ở các khu phố, Ban chủ nhiệm CLB CNT tham dự, nghe báo cáo của tổ dân phố, qua đó nắm tình hình ANTT xảy ra trên địa bàn, tình hình hoạt động của đối tượng, những khó khăn vướng mắc của hội viên để đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo CLB CNT phường kịp thời giải quyết.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể của phường và khu phố thực hiện tuyên truyền được đạt 19 cuộc với 1526 lượt người tham dự, nội dung tuyên truyền về: chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Luật cư trú, Luật hôn nhân gia đình, Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống mua bán người, thông báo các vấn đề liên quan đến việc thực hiện 02 dự án Dữ liệu Quốc gia về dân cư; cấp, quản lý Căn cước công dân và Đề án 06; hướng dẫn cách sử trang thiết bị, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn.

2.3 Hoạt động của chủ nhà trọ và người ở trọ

Phần đông chủ nhà trọ phát huy được vai trò trách nhiệm trong việc quản lý ANTT ở cơ sở trọ của mình, hăng hái tham gia những buổi sinh hoạt, vận động anh chị em công nhân ở trọ tham gia những buổi tuyên truyền pháp luật, chấp hành tốt việc đăng ký tạm trú cho khách trọ, phát hiện báo cáo kịp thời cho cơ quan Công an những trường hợp có biểu hiện nghi vấn. Nhắc nhở người ở trọ chấp hành nội quy, quy định của nhà trọ nhằm sống và làm việc theo pháp luật, đồng thời tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ.

Qua đó đã cung cấp cho Công an được 51 nguồn tin có giá trị đã góp phần làm ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường đối với các ban ngành, đoàn thể có liên quan, căn cứ vào nhiệm vụ của ngành mình đề ra, chương trình, kế hoạch phối hợp Ban chỉ đạo, các Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Chủ nhà trọ để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sau khi dự các buổi tuyên truyền pháp luật, nghe thông báo về tình hình ANTT trên địa bàn. Nhiều chủ nhà trọ trực tiếp vận động người ở trọ thực hiện việc đăng ký

tạm trú, cảnh giác với các thủ đoạn của các loại tội phạm và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. Qua đó làm cho công tác tuyên truyền được sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Góp phần giảm thiểu tình hình ANTT xảy ra trên địa bàn, người dân ngày càng nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác các loại tội phạm và các biểu hiện vi phạm pháp luật.

Ban chủ nhiệm CLB ở các khu phố đều nhiệt tình, hăng hái tham gia và thể hiện tinh thần trách nhiệm được giao.

2. Khó khăn

- Việc nắm bắt tình hình ANTT có những lúc chưa kịp thời. Nhất là tình hình xâm hại sức khoẻ, gây thương tích, giết người do nguyên nhân xã hội tại khu nhà trọ. Để khắc phục khó khăn trên thành viên BCD phường thực hiện phân công phụ trách phải tích cực tham gia sinh hoạt cùng CLB CNT ở khu phố. Thường xuyên nhắc nhở các chủ nhà trọ nắm tình hình ANTT tại khu nhà trọ, thông báo những phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn để cùng nhau phòng ngừa. Ban chủ nhiệm tích cực phối hợp khu phố kịp thời hoà giải những mâu thuẫn xã hội mới phát sinh giữa những người ở trọ.

Một số chủ cơ sở trọ chưa ý thức chấp hành tham gia sinh hoạt CLB CNT, nhất là những cơ sở thuê mướn người khác quản lý, chưa chấp hành đúng các quy định về đăng ký kinh doanh, đăng ký tạm trú, vệ sinh môi trường kém gây ảnh hưởng chung đến mọi người xung quanh. Để khắc phục, BCD phường cần phải tổ chức đến tận các cơ sở trọ, vận động, tuyên truyền, thuyết phục chủ nhà trọ thấy được quyền và nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng và tự giác tham gia CLB CNT.

III. KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN GIÁM SÁT

Qua nghe báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá thuận lợi, khó khăn của BCD CLB CNT phường cùng những ý kiến của các thành viên tham dự buổi giám sát. Trưởng Đoàn giám sát thống nhất với những kết quả mà báo cáo đã nêu và trong thời gian tới đề nghị BCD CLB CNT phường cần quan tâm thêm một số vấn đề sau:

1. Đề nghị BCD CLB CNT phường tiếp thu các ý kiến đóng góp đã được nêu trong buổi giám sát.

2. Công an phường chủ động tham mưu xây dựng, kiện toàn Ban Chỉ đạo hoặc Ban Chủ nhiệm CLB CNT đảm bảo đúng quy định pháp luật.

3. Ban Chủ nhiệm CLB CNT tại các khu phố tiếp tục thực hiện các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động; phối hợp cùng Ban điều hành các khu phố, Công an phường rà soát, kiện toàn thành viên, xây dựng quy chế hoạt động.

4. Về phương hướng hoạt động năm 2024 cần tăng cường hoạt động của Ban Chủ nhiệm CLB CNT tại các khu phố, tăng cường thông tin tuyên truyền đến các cơ sở trọ, người ở trọ góp phần hỗ trợ công tác quản lý nhà nước ở địa phương; xây dựng cầu

nổi, tạo sự gắn kết, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với người ở trọ, kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn; cung cấp số điện thoại đường dây nóng về ANTT để người dân kịp thời phản ánh thông tin, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân phát huy quyền và nghĩa vụ trong hoạt động gìn giữ ANTT ở địa phương.

Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND phường đối với hoạt động của Ban chỉ đạo Câu lạc bộ Chủ nhà trọ phường Bình Hòa./.

Nơi nhận:

- HĐND thành phố Thuận An;
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND phường;
- UBND phường;
- UBMTTQ phường
- TV Đoàn giám sát;
- Lưu: VT.

TM BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Kim Nhung
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG